

รัฐแคลิฟอร์เนีย

✓ ข้อเสนอ 1

เห็นด้วย: แก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อให้ครอบคลุมถึงสิทธิที่บุคคลมีต่อเสรีภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการตัดสินใจว่าจะทำแท้งและใช้วิธีคุมกำเนิดหรือไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นการดูแลสุขภาพที่จำเป็นและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากเรื่องการเมือง

ไม่เห็น ข้อเสนอ 27

ไม่เห็นด้วย: อนุญาตให้ชนเผ่าและบริษัทการพนันขนาดใหญ่มีสิทธิที่จะเสนอการพนันกีฬาออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์มือถือ จะสร้างรายได้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านกฎระเบียบและจัดการกับปัญหาคนไร้บ้าน ทำให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อปัญหาการพนัน ชุมชนชนเผ่ามีความเห็นแตกต่างกัน

✓ ข้อเสนอ 29

เห็นด้วย: กำหนดให้คลินิกฟอกไตต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการจัดอัตราค่าสิ่งบุคลากรในสถานที่ การรายงานต่อรัฐ และการเปิดเผยผลประโยชน์จากการถือสิทธิ์เป็นเจ้าของในคลินิก จะช่วยปรับปรุงความปลอดภัยและคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เพิ่มความโปร่งใสทางการเงิน และห้ามคลินิกไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยใช้ข้ออ้างด้านวิธีการชำระเงิน

ไม่เห็น ข้อเสนอ 26

ไม่เห็นด้วย: เพิ่มทางเลือกในการพนันด้วยตัวเองให้ครอบคลุมถึงการเดิมพันกีฬา การกอลูกเต๋า และการเล่นรูเล็ตต์ในคาสิโนของชนเผ่าชนพื้นเมืองอเมริกัน (ตามที่ขอตกลงชนเผ่าจะอนุญาต) และการพนันกีฬาที่สนามแข่ง จะช่วยสร้างรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านกฎระเบียบ ช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคติดการพนัน และเป็นกองทุนทั่วไปของรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนชนเผ่า

✓ ข้อเสนอ 28

เห็นด้วย: กำหนดให้รัฐต้องหาแหล่งเงินกู้ยืมขึ้นต่ำเพื่อการศึกษาศิลปะในโรงเรียนรัฐบาลชั้นเรียน K-12 โดยไม่มีการขึ้นภาษี หากไม่มีเงินกู้ยืมเพียงพอ โรงเรียนจะให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการศึกษาด้านศิลปะน้อยลง แม้ว่าระบบของ Cal State และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียจะกำหนดให้นักเรียนมีการเรียนศิลปะจึงจะรับเข้าศึกษาต่อได้

✓ ข้อเสนอ 30

เห็นด้วย: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการขึ้นภาษีกับมหาเศรษฐีและใช้รายได้เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและตัดตั้งสถาบันวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีรายได้น้อยและชุมชนคนผิวสี นอกจากนี้ยังเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างและฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงอีกด้วย

✓ ข้อเสนอ 31

เห็นด้วย: การลงประชามติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตัดสินใจที่จะสนับสนุน (โหวต "ใช่") หรือยกเลิก (โหวต "ไม่") กฎหมายของรัฐปี 2020 ที่ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดปรุงแต่งกลิ่นรสส่วนใหญ่ ซึ่งมีผลบังคับให้ผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตต้องชำระค่าปรับ 250 ดอลลาร์สหรัฐต่อการละเมิดแต่ละครั้ง บริษัทยาสูบใช้ยาสูบชนิดปรุงแต่งกลิ่นรสเพื่อเข้าถึงเยาวชนและชุมชนคนผิวสี ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการเสพติด การเจ็บป่วย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี

✓ มาตรการ A

เห็นด้วย: มอบอำนาจให้ Board of Supervisors ของเคาน์ตีสามารถปลดนายอำเภอของเคาน์ตีที่ได้รับการเลือกตั้งออกจากตำแหน่งได้ "หากมีเหตุผลที่ชอบธรรม" เช่น กระทำการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของนายอำเภอ การละเลยหน้าที่ การใช้เงินในทางที่ผิดหรือขัดขวางการสอบสวน นายอำเภอคนก่อนได้รับการกล่าวหาและถูกตัดสินลงโทษในคดีอาชญากรรม มาตรการนี้จึงมีความสำคัญในการช่วยให้นายอำเภอมีสำนึกรับผิดชอบ โดยจะมีผลบังคับใช้กับนายอำเภอทุกคนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

✓ มาตรการ C

เห็นด้วย: กำหนดอัตราภาษีใหม่สำหรับธุรกิจที่ปลูกและจำหน่ายกัญชาในพื้นที่ที่ไม่มีรัฐบาลท้องถิ่นภายในเคาน์ตี ปัจจุบันนี้ธุรกิจเหล่านี้ยังไม่ได้รับอนุญาต แต่จะได้รับการรับรองและอนุญาตตามกฎหมายในปี 2023 หลังจากที่เป็นธุรกิจตามกฎหมายแล้ว รายได้จากภาษีอากรจะมีความจำเป็นต่อการกำกับดูแลธุรกิจเหล่านี้และรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เขตวิทยาลัยชุมชนลอสแอนเจลิส

✓ มาตรการ LA

เห็นด้วย: เก็บภาษีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในอัตรา 25 ดอลลาร์สหรัฐต่อมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินไว้ทุก ๆ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุนให้พันธมิตรมูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับระบบวิทยาลัยชุมชนของลอสแอนเจลิส เงินทุนนี้จะช่วยซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์เก่า ๆ เช่น การกำจัดแร่ใยหินและเชื้อรา รวมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับนักเรียนและคนงาน

เมืองลอสแอนเจลิส

✓ ข้อเสนอ LH

เห็นด้วย: อนุญาตให้เมืองดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอีกถึง 5,000 หน่วยในแต่ละเขตสภาของเมือง 15 เขต หรือทั้งหมดไม่เกิน 75,000 หน่วย ทั้งนี้จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง การขาดแคลนที่อยู่อาศัยในราคาที่รับภาระได้ และปัญหาคนไร้บ้านในเมือง

✓ ข้อเสนอ SP

เห็นด้วย: เก็บภาษี "การปรับปรุงแปลงที่ดิน" เพื่อสร้าง ปรับปรุง และดำเนินการกับสวนสาธารณะและศูนย์นันทนาการ มีความจำเป็นเพราะชาวเมืองลอสแอนเจลิส โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนคนผิวสีที่มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าใช้สวนสาธารณะอย่างเพียงพอ และโครงการที่มอบทุนให้แก่สวนสาธารณะและศูนย์นันทนาการที่มีอยู่ในขณะนี้จะหมดอายุลงในปี 2026

✓ มาตรการ ULA

เห็นด้วย: จัดทำโครงการระดมทุนประจำปีแบบถาวรเพื่อที่อยู่อาศัยในราคาที่รับภาระได้ และการป้องกันปัญหาคนไร้บ้าน โดยอาศัยเงินภาษีที่เรียกเก็บครั้งเดียวจากการขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูง (มากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ) มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง การขาดแคลนที่อยู่อาศัยในราคาที่รับภาระได้ และปัญหาคนไร้บ้านในเมือง

Ad paid for by AAPI Equity Alliance, 905 E 8th St, Los Angeles. Additional information available at ethics.lacity.org.

